

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 29/3, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh...

công nghiệp và xây dựng ước đạt trên 28.200 tỷ đồng, đạt 18,9% kế hoạch, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2022.

cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, công tác phối hợp trong triển khai thực hiện giữa các cơ quan chủ trì và các sở, ngành, địa phương là rất quan trọng.

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ

Sáng ngày 29/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2023 về giám sát, phản biện xã hội.

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công cán bộ dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ các xã trong huyện.

Hội nghị đã triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phụ trách huyện Đông Hưng thay đồng chí Vũ Kim Cừ, Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn.

chuyển tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền huyện tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, công tác an sinh xã hội...

CUỘC THI SÁNG TÁC...

các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo mà không đạt giải, mỗi tác phẩm được trao thưởng 3 triệu đồng.

Đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn do đơn hàng giảm, chi phí sản xuất tăng, cơ chế, chính sách pháp luật thay đổi, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và XNK hàng hóa.



Hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp lưỡng đồ được kiểm tra trực tiếp hàng hóa và chi tiết hồ sơ tại Chi cục Hải quan Thái Bình.

2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 343 triệu USD, chỉ tăng 0,9%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 314 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022.

Vận tải thủy bộ Hải Hà (huyện Thái Thụy) cho biết: Các DN kinh doanh xăng dầu thời gian qua gặp không ít khó khăn liên quan đến chính sách, pháp luật và có sự thay đổi, các sắc thuế cũng thay đổi; một số thủ tục hành chính và quy định mới DN cập nhật chậm dẫn đến tình trạng khai báo hệ thống lỗi hoặc không đúng.

Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Không riêng DN trong nước, các DN FDI đang hoạt động trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp cũng đang lúng túng, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư, nghiệp vụ XNK, hạch toán kế toán...

Cũng như nhiều cán bộ làm công tác XNK của DN được tham gia lớp tập huấn, bà Phạm Thị Minh Trang, Phòng Xuất nhập khẩu, Công ty TNHH TAV (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) chia sẻ: Chúng tôi được cập nhật, hệ thống lại kiến thức pháp luật liên quan đến XNK rất thiết thực, nhờ đó cán bộ chuyên môn như chúng tôi thực hiện tốt nghiệp vụ kê khai thủ tục hải quan, DN sẽ không gặp phải những sai sót không đáng có.

Thời gian qua, trong hoạt động XNK, không ít DN đã khai sai mã hàng, sai xuất xứ, sai mức thuế, sai thuế suất VAT... Chi cục Hải quan Thái Bình đã phát hiện, xử lý kịp thời. Ngoài ra bị phạt, hồ sơ XNK của DN sẽ bị đưa vào luồng vàng, luồng đỏ dẫn tới thời gian thông quan hàng hóa sẽ bị chậm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sai sót là do DN không nắm chắc, chậm cập nhật quy định mới, công tác chuyển đổi số của DN không bắt kịp quá trình hiện đại hóa thực hiện thủ tục hành chính của ngành hải quan.

Ông Trần Quốc Chính, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết: Để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ DN, song song với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn kỹ năng, kỹ thuật liên quan đến chuyển đổi số, "vả" lỗ hổng kiến thức pháp luật, quy trình, quy định về thủ tục hải quan cho DN. Chúng tôi kỳ vọng các DN sẽ ý thức được xu hướng số hóa để có kế hoạch thực hiện phù hợp; cần bộ trực tiếp làm công tác XNK nâng cao trình độ, không để xảy ra sai sót trong quá trình khai báo hồ sơ XNK hàng hóa cho DN. Đây cũng chính là những việc làm thiết thực của ngành hải quan và các cơ quan chức năng đồng hành cùng sự phát triển của DN cũng như góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Vốn tín chấp giúp cựu chiến binh làm giàu

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh hiện có 354 cơ sở hội với trên 103.500 hội viên. Các cấp hội luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế, hỗ trợ về nguồn vốn vay tín chấp giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Các huyện, thành phố và một số cơ sở hội. Thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của hội viên, nắm bắt nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, thu hồi gốc và lãi đúng hạn.

Cùng với CCB Nguyễn Văn Hùng, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều hội viên CCB đã vay vốn thông qua kênh tín chấp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như: CCB Nguyễn Hữu Doanh, xã Nam Cao (Kiến Xương) vay vốn đầu tư máy cày, máy gặt, tích tụ hơn 37 mẫu đất nông nghiệp; CCB Lê Gia Quang, xã Hồng An (Hưng Hà) vay vốn đầu tư trồng hồng xiêm, chuối, bưởi thu nhập mỗi năm hơn 250 triệu đồng; CCB Nguyễn Quốc Việt, xã Nam Hải (Tiền Hải) vay vốn đầu tư máy xê, máy bào, mở rộng cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cho thu nhập gần 400 triệu đồng/năm.



Cựu chiến binh Đoàn Hữu Âm (người ngoài cùng bên phải), xã Đông Sơn (Đông Hưng) tích tụ hơn 2,5ha trồng cam cho thu nhập cao.

Thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức gặp mặt các hội viên là điển hình làm kinh tế giỏi, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả để hội viên học tập và làm theo. Hàng năm tiến hành bình xét những hội viên CCB có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, gương sản xuất, kinh doanh giỏi, từng sử dụng vốn vay để tuyên truyền, nhân rộng. Hàng tháng, hàng quý, hội CCB các huyện, thành phố sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn của hội viên, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để giám sát, kiểm tra, quản lý nguồn vốn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín chấp cho vay vốn, hỗ trợ hội viên vươn lên làm giàu chính đáng.